



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑ ต่อ ๑๔

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว ปิง!ไอเดียดูหนังสร้างแรงบันดาลใจกลายเป็น"วิชาเลือกเสรี"

อธิการบดี มศว เผยโครงการฉายภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต 1 เดือน มีผลตอบรับดีมาก ภาพยนตร์แต่ละเรื่องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ปรับพฤติกรรมวัยรุ่นไทยได้เป็นอย่างดี เล็งวางแผนปรับเป็นวิชาเลือกเสรีให้เหมาะกับผู้เรียน



ขับเคลื่อนปรับการชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจให้กลายเป็นวิชาเลือกเสรี

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าจากโครงการฉายภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตและประชาคมมศว ได้ประมาณ 1 เดือนและจากที่ได้เข้ามานั่งชมภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากเรื่องจริง ทำให้เราเห็นความรู้สึกของนิสิตเมื่อดูภาพยนตร์จบลง ภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีแนวคิดซึ่งสามารถทำให้นิสิตที่เข้าชมภาพยนตร์เปลี่ยนแปลงวิถีคิด พฤติกรรมของตัวเองได้ ซึ่งแต่ละเรื่องมีแนวคิดเน้นความรักความ

ผูกพันที่พ่อแม่มีต่อลูก เน้นการรักตัวเอง รักความยุติธรรม รักสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม ภาพยนตร์แต่ละเรื่องผมเป็นคนเลือกเพราะเชื่อว่า การชมภาพยนตร์ดีๆ ที่สร้างมาจากเรื่องจริงสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ เมื่อโครงการฉายภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจทั้ง 12 เรื่องจบลง ต่อจากนั้นจะให้ทีมทำงานจัดรวบรวมข้อมูลและพูดคุยกันเพื่อตักผลึกทางความคิดอีกครั้ง และทำการวางแผนเพื่อให้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทั้งนี้ได้คุยกับสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มศว เพื่อดูว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่อง que เลือกเพื่อนิสิต นั้นต้องการปลูกฝังคุณลักษณะด้านไหนให้พวกเขา ต้องดูในเรื่องจิตวิทยา การเปลี่ยนแปลง วิธีการคิด ต่อจากนั้นจะขับเคลื่อนปรับการชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจให้กลายเป็นวิชาเลือกเสรี ก่อนจะขับเคลื่อนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่นิสิตทุกคนต้องเรียน ถือเป็นการจัดวิชาใหม่ๆ ที่มศว ต้องการปรับเพื่อให้เรียนคู่ขนานไปกับวิชาทางด้าน "กิจการเพื่อสังคม" หรือ Social Enterprise นับเป็นความท้าทายในการจัดวิชาใหม่ๆ ของมศว ใน

อีก 1-2 ปี ข้างหน้า อย่างไรก็ตามขณะนี้จะผลักดันให้การฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นวิชาเลือกเสรีก่อนในเบื้องต้น

“การปรับวิชาเรียนใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนิสิต โดยดูจากการใช้ชีวิตของนิสิตซึ่งเป็นเยาวชน ที่มีคุณลักษณะชอบความสนุก ทำหายในชีวิต นอกจากนี้แรงบันดาลใจของเยาวชนในช่วงที่กำลังเรียนในระดับอุดมศึกษาพวกเขามีความฝันมีแรงบันดาลใจมากมาย แต่เราต้องกระตุ้นให้เขารู้สึกและเข้าถึงแรงบันดาลใจที่มีคุณค่าในตัวเอง โดยผ่านการสนับสนุนของผู้ใหญ่ แรงบันดาลใจของนิสิตสามารถไปไกลและเป็นแรงบันดาลใจด้านบวกที่ส่งเสริมความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาได้ หากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและเข้าถึงความต้องการของนิสิต เราจะผลักดันให้เขาใช้พลังในตัวเองไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ”